



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, thaiPBS)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้จะไม่มีกรณีติดเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่ง แต่ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศ เมื่อเทียบอัตราป่วยต่อประชากรล้านคนรายวัน พบว่า สิงคโปร์สูงขึ้นมา ขณะที่ฟิลิปปินส์อัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยเฉลี่ยทั่วโลก ส่วนแนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่ต้องใช้เวลา เพราะอัตราการติดเชื้อสะสมต้องสูงกว่า 70% แต่สหรัฐฯ ที่มีการติดเชื้อสูงสุดก็ยังไม่มียังไม่มีเมืองไหนติดเชื้อสะสมสูงกว่า 10% สำหรับกรณี จ.ชลบุรี มีผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบ 2 ราย เชื้อที่ทำให้เกิดปอดอักเสบมีหลายชนิดและหลายตัวทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ สร.ประกาศให้มีการตรวจโควิดในผู้ป่วยปอดอักเสบทุกรายเพื่อค้นหาและเฝ้าระวัง ซึ่งทั้ง 2 รายตรวจแล้วไม่ได้ติดเชื้อ ขอให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันตนเอง ครอบคร้ว ชุมชน และสังคม ให้ติดโรคระดับต่ำต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวไทย, thailandplus) ทวีตช่อง 5, NBT

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วย ปลัด ศธ. และ นางวรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา แถลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียนและสถานศึกษา” โดย สร.และศธ. ร่วมกันกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกัน คือ ผ่อนปรนระยะทาง เข้มการป้องกันตนเอง ทั้งคัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ลดแออัด นอกจากนี้ จะมีการปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการระบาดของโรค แบ่งเป็น 5 ระดับสี เพื่อให้นักเรียนปลอดภัย ส่วนเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนมาเรียนในประเทศไทย จะให้โรงเรียนจัด Organization Quarantine 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, โลกวันนี้, โพสต์ทูเดย์, บางกอกทูเดย์, tnthailand)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวในการเปิดประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ “MCATT: New normal ERA” ที่ จ.ระยอง ว่า กรณีทหารต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ จ.ระยอง โดยไม่กักตัว กรมสุขภาพจิตได้จัดทีม MCATT ลงไปคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่วันแรก พบว่าชาวระยองมีความเครียดสูง 9.8% เทียบเท่ากับความเสี่ยงของประเทศไทยตอนที่มีการระบาดช่วงแรก ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงใช้โอกาสนี้จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติเพื่อรองรับหากมีการระบาดรอบ 2 เพื่อให้ประชาชน ครอบคร้ว ชุมชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ก้าวผ่านอุปสรรค สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้ เชื่อว่าการทำงานเชิงรุกของทีม MCATT จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ หากคนที่มีความเครียดเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เน้นมาตรการเชิงรุกดูแลจิตใจและสังคมของประชาชน ทั้งระดับบุคคล ครอบคร้ว ชุมชน ครอบคลุมทั้งมิติส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฝ้าระวัง 4 ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ การฆ่าตัวตาย และโรคซึมเศร้า

#### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, acnews, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday, 77kaoded)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 17 ส.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 24 ปี เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ถึงไทย 3 ส.ค. (เที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 1 คน) เข้าพักใน State Quarantine จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ผู้ป่วยสะสม 3,378 ราย รักษาหายแล้ว 3,194 ราย เสียชีวิต 58 ราย ยังรักษาในรพ. 126 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย)

-ก.การต่างประเทศ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมครอบครัว รวม 163 คน จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยก.การต่างประเทศสหรัฐฯ ถึงไทย 23 ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นการโยกย้ายตามปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการในประเทศไทย และทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรอง ควบคุม และกักกันโรคที่เข้มงวดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของไทย โดยเข้ารับการกักตัวใน Alternative State Quarantine เป็นเวลา 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ moneyandbanking

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการทำงานของกระทรวงและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการระดมความเห็น ความต้องการในระยะจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงตามสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบในระยะกลางและระยะยาว จะมีประชุมนัดแรกวันที่ 19 ส.ค. มีนายกฯ เป็นประธาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, mcot)

## ประเด็นข่าว

- ปลัด ก.กลาโหม เปิดการฝึกซ้อมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ซึ่ง ก.กลาโหมร่วมกับ ก.สาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น มีทุกส่วนราชการเข้าร่วมการฝึกระหว่าง 17 - 18 ส.ค. เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งแนวทางจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดย ศบค. มีการจำลองสถานการณ์มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว จังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว โดยมี 4 จังหวัดเข้าร่วมฝึก คือ กทม. พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และชลบุรี และ 7 จังหวัดเข้าร่วมฝึกในพื้นที่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ อีก 66 จังหวัด ร่วมรับทราบผ่านระบบประชุมทางไกล พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์และประสานการทำงานร่วมกันในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแผนยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, tnthailand)

- องค์การเภสัชกรรม จะเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน หลังกระทรวงพาณิชย์ปลดล็อคให้ขายเสรี ในราคาก่อนลด 125 บาท หรือขึ้นลง 2.50 บาท ผ่านร้านยาขององค์การเภสัชกรรม 8 สาขา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

- ที่ จ.สงขลา พ.ต.ต.สุวิงค์ สมทรง ผบ.ร้อย ตชด.437 สั่งการให้กำลังพลออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และช่องทางธรรมชาติใน อ.สะเดา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อป้องกันแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติดลักลอบเดินทางเข้าประเทศ หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบ 2 ในเกือบทุกรัฐธรรมนูญของมาเลเซีย ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สะเดา และ สสอ.สะเดา ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยตรวจสอบคนที่กลับจากมาเลเซียโดยไม่ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง และแจ้งรพ.สต.หรืออำเภอทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

- เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง รพ.เบตง สสอ.เบตง ร่วมกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย หลังพบการระบอบาโรบใหม่ในมาเลเซีย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

- ผวจ.ภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์การฝึกเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 โดยทดสอบการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข กรณีมีผู้สงสัยติดเชื้อหรือผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งมีความพร้อม 100 % เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

- ผวจ.สมุทรสาคร กล่าวถึงมาตรการคุมโรคโควิด-19 เจริญ ว่า มีการดึงคนข้ามชาติร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เนื่องจาก จ.สมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ 7,000 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวประมาณ 3.5 แสนคน การใช้อสต.เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยเข้าหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้ เชิญชวนชุมชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเป็นหลัก โดยเข้าตรวจแรงงาน สุ่มตรวจคนไม่มีอาการ เพื่อสร้างความมั่นใจ

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.มาเลเซียติดเชื้อจากไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล 7, ประชาสัมพันธ์, ข่าวหุ้น, thaiPBS, js.100, thestandard, thailandplus, tnthailand) สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 7

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวชายมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย ว่า กรมฯ ได้ประสานจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศของมาเลเซียเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับแจ้งว่าผู้ติดเชื้อเป็นชายมาเลเซีย อายุ 46 ปี ออกจากประเทศไทยถึงมาเลเซีย 5 ส.ค. ผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ตรวจซ้ำวันที่ 15 ส.ค. โดยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ ขณะอยู่ในประเทศไทยอาศัยอยู่ในสถานที่พำนักในกทม.เป็นส่วนใหญ่ ทีมปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรค และสำนักอนามัย กทม. จะสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่พักที่ผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่ รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับรายละเอียดการพักอาศัย การเดินทางในประเทศไทย รวมถึงสอบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อต่อไป ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของทั้ง 2 ประเทศที่มีความเข้มแข็งและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, thaiPBS) สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5, NBT

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีข้อมูลว่าชายมาเลเซียคนดังกล่าวขณะที่อยู่ในประเทศไทยได้พักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกทม. ขณะนี้กรมฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ได้สอบสวนเพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ป่วยและจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน

- นพ.ชินวัตร ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ที่ทราบพิภคที่ชายมาเลเซียเคยพักว่าเป็นย่านลาดพร้าว เขตวังทองหลาง แต่ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นคอนโดฯ แห่งใด เบื้องต้นทราบว่าพักอยู่ในคอนโดฯ คนเดียวตั้งแต่เดือนก.ค. ส่วนแฟนเดินทางกลับไปต่างจังหวัด และเดือนส.ค.จึงเดินทางกลับมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ทั้งของ กทม. และ สธ.จะต้องทวนสอบทั้งในส่วนของชายมาเลเซียและแฟนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

### 2.การจัดหาวัคซีน

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, สำนักข่าวไทย, mthai, mcot) ช่อง 3, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า วันที่ 18 ส.ค. จะนำ MOU แรกที่ทำกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ากรม. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท ในการเข้าร่วมพัฒนาค้นคว้าวัคซีน กับสถาบันการแพทย์ของต่างประเทศ หากได้ผลดีไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการค้นพบวัคซีน และนำมาผลิตในไทยได้ โดยรองนายกฯ วิจารณ์ว่าจะใช้งบกลาง หรืองบพ.ร.บ.เงินกู้ แต่ต้องทำให้รวดเร็วที่สุด สำหรับวัคซีนซึ่งกำลังวิจัยในประเทศ มีความคืบหน้าไปมาก เมื่อถึงเวลาที่ต้องให้ อย.รับรองจะต้องเร่งทำ แต่ทั้งหมดต้องปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีประเทศรัสเซียอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 ที่ทดลองในมนุษย์ยังไม่ครบ 3 ระยะ ว่า วัคซีนที่ยอมรับได้จะต้องผ่านการทดลองในมนุษย์ครบทั้ง 3 ระยะ เพื่อทดสอบความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการวิจัยระยะที่ 1 และ 2 สามารถทำควบคู่กันไปได้เพื่อลดระยะเวลา ซึ่งวัคซีนของรัสเซียวิจัยระยะที่ 1 ยังไม่จบ แต่รัฐบาลรัสเซียอนุญาตให้นำมาใช้ได้ ประเทศตะวันตกจึงไม่น่าจะยอมรับ สำหรับการวิจัยระยะที่ 3 เป็นการวิจัยว่าสามารถป้องกันโรคได้หรือไม่ เนื่องจากมีวัคซีนหลายชนิดที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แต่ไม่สามารถป้องกันโรคได้จริง ในส่วนของไทยมี 2 ทางหลัก คือ 1.วิจัยเพื่อผลิตวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากผ่านการทดลองใน 3 ระยะและได้ผลประเทศไทยจะมีความพร้อมในการผลิตด้วยตัวเอง เนื่องจากมีการบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากเจ้าของสิทธิ์บัตรมายังโรงงานผลิตในไทยแล้ว 2.ติดต่อกับทีมวิจัย เช่น ม.อ็อกฟอร์ด และ แอสตราเซนเนกา ในการขอสิทธิ์ผลิตวัคซีนที่ได้ผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และยังเตรียมจัดซื้อวัคซีนผ่านองค์การอนามัยโลก ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่าหากมีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ 50 ในระยะ 6 เดือน ก็会上ทะเบียนให้

### 3.เผ่าระวีการชุมนุม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงในการชุมนุมทางการเมือง คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เข้าใจว่าเว้นระยะห่างยาก แต่ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ อย่าไอจามใส่กัน คิดว่าอาจจะเข้าไปหารือกับผู้จัดการชุมนุมเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปคัดกรองใช้ผู้ร่วมชุมนุม ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการชุมนุมเป็นสถานที่เปิด มีการสวมหน้ากากอนามัย แต่อยากแนะนำเรื่องการนั่งห่างกัน ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน จัดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม

### 4.เชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, sanook, สำนักข่าวอิศรา, tnthailand)

-ประเทศมาเลเซียตรวจพบโคโรนาสายพันธุ์ D614G ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมากกว่าเดิมถึง 10 เท่า โดยพบได้ในอย่างน้อย 3 ใน 45 ราย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เริ่มต้นจากเจ้าของร้านอาหารที่เดินทางกลับจากอินเดียและฝ่าฝืนการกักกันที่บ้าน 14 วัน นอกจากนี้ ยังพบในกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์

นายอนุชิต อับดุลลาห์ อธิบดีกรมสาธารณสุขกล่าวว่า การกลายพันธุ์นี้อาจหมายความว่าพัฒนาวัคซีนที่มีอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มีประสิทธิภาพต่อการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น ด้าน นพ.แอนโทนี่ ฟาวซี ผอ.สถาบันโรคติดต่อและโรคมุมแพ ของสหรัฐฯ ยอมรับว่า การกลายพันธุ์อาจส่งผลให้การระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่า ยังไม่พบว่าการกลายพันธุ์จะส่งผลให้ไวรัสมีความร้ายแรงมากขึ้น ขณะที่รายงานจากสำนักพิมพ์ Cell Press ระบุว่า การกลายพันธุ์ของไวรัสไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังทดลอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทราบว่ามีไวรัสชื่อรหัส D614G แต่ยังไม่ยืนยันว่าทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือมีผลต่อการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างไร แต่มีการสมมติฐานว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่จะมาแทนตัวเดิม อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องพัฒนาชุดตรวจใหม่ เพราะเชื้อไวรัสมีรหัสพันธุกรรมถึง 30,000 ตัว แต่มีเพียงบางจุดเท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะนำส่วนที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาตรวจหาการติดเชื้อได้

### 5.เวทีมวยการ์ดตก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยกรณีเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไม่ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ว่า ได้พูดคุยกับผู้ว่าการ กทท. และ ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กทท. ซึ่งได้ทำหนังสือตักเตือนไปที่เจ้าของสนามมวยทันที หากยังมีครั้งที่สองจะห้ามไม่ให้มีการแข่งขันแบบมีผู้ชม เนื่องจากศบค. และสธ. มีข้อบังคับเรื่องการกำหนดผู้เข้าชมตามพื้นที่ ซึ่งกทท.ได้แจ้งให้กับทุกสนามมวยและทุกประเภทกีฬาแล้ว โดยจะมีบทลงโทษเริ่มจากตักเตือน ไปถึงการเพิกถอนใบอนุญาตจัดการแข่งขันเวทีมวย และถอนใบอนุญาตค่ายมวย

### 6.แผนดึงต่างชาติเที่ยวไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า วันที่ 27 ส.ค. ก.การท่องเที่ยวฯ จะหารือร่วมกับ ก.การต่างประเทศ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.มหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ตามเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทย และช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เบื้องต้นคงเปลี่ยนจาก

## ประเด็นข่าว

Travel Bubble เป็นการเจรจาแบบรายจังหวัด มณฑล เช่น การใช้ความสัมพันธ์แบบเมืองคู่แฝดที่ไทยทำไว้กับหลายๆ เมืองในหลายๆ ประเทศ โดยขั้นตอนการดำเนินงานรัฐบาลจะพิจารณาความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นหลัก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ประชุมหารือร่วมกับ ททท.สำนักงานเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผู้แทนจากรพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) เทศบาลนครเกาะสมุย และตัวแทนภาคเอกชน เรื่องการเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเป็นที่แรก ได้ข้อสรุป 7 แผน คือ 1.แผนทำความเข้าใจกับสถานประกอบการโรงแรมที่จะสมัครเป็นสถานที่กักตัว 14 วัน 2.แผนรับมือการรักษาของรพ. 3.แผนประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจ 4.แผนการคัดกรอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 5.แผนการควบคุมผู้ที่มาเข้าอยู่ในสถานที่กักตัว 6.แผนการขนส่งทางรถยนต์และเรือ และ 7.แผนการติดตามประเมินผล โดยจะนำเสนอศบค.ต่อไป

**สถานการณ์อื่น**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์สปริงนิวส์

-นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนคนไทยยังควรสวมหน้ากากอนามัย หลังมีผลวิจัยพบว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ไกลกว่า 2 เมตร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, แนวหน้า

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดของตนเอง ให้ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเกิน 100 วัน และแสดงความเป็นห่วงว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนง่ายต่อการแพร่กระจายเชื้อและทำให้ไวรัสอยู่ได้นานขึ้น รวมทั้งการชุมนุมประท้วงอาจจะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.ผู้จัดการ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า วันที่ 18 ส.ค. จะมีผู้ติดเชื้อเกิน 22 ล้านคน โดยกลุ่มประเทศยุโรปกำลังสู้กับการระบาดรอบใหม่เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ระบบคัดกรองรับภาระไม่ไหว และยังไม่สามารถติดตามนักท่องเที่ยวได้ ส่วนไทย มีความเสี่ยงทั้งเรื่องแนวคิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา และมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง แอ๊ด มีคนไม่สวมหน้ากาก ตะโกน แคร่ของกินของใช้ร่วมกัน นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังเตือนให้ระวังเรื่องการขาดแคลนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งคิดว่าหากยังระบาดรุนแรงไปอีก 6 เดือนโดยควบคุมไม่ได้ อาจมีปัญหาขาดแคลนยาและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ หวังว่า อภ. อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงจะมีแผนเตรียมพร้อมเรื่องนี้แล้ว

**สถานการณ์ในต่างประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, positioningmag, เนชั่นทีวี, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, xinhua, จส.100, tnnthailand)

-จีน ออกสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นครั้งแรก ให้กับวัคซีน “Ad5-nCoV” ของบริษัทแคนซิโน ไบโอโลจิสติกส์ ของจีน เมื่อวันที่ 11 ส.ค. แต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้อย่างเป็นทางการ

-มาเลเซีย เมืองป็นังสั่งระงับทัวร์ด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ หวั่นเป็นช่องทางให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังสถานการณ์ในประเทศยังคงน่าเป็นห่วง

-อินเดีย ผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่ม 941 ราย เสียชีวิตรวม 50,921 ราย เป็นอันดับ 4 ของโลก

-ฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีมหาดไทยติดเชื้อเป็นรอบที่ 2

-เวียตนาม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ยอดสะสม 976 ราย เสียชีวิต 24 ราย เตรียมสั่งซื้อวัคซีนของรัสเซีย 150 ล้านโดส

-เกาหลีใต้ พบสมาชิกโบสถ์ติดเชื้อ ผู้ป่วยใหม่เกิน 100 รายต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ได้แก่ไชระเปียบให้ผู้โดยสารต่างชาติที่ติดโควิด-19 และรักษาตัวในรพ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน ส่วนผู้โดยสารต่างชาติที่ละเมิดมาตรการกักกันเสียค่ารักษาเต็มจำนวน

-นิวซีแลนด์ พบผู้ป่วยรายใหม่เชื่อมโยงกับการระบาดในเมืองโอ๊คแลนด์ ต้องล็อกดาวน์เมืองเป็นเวลา 2 สัปดาห์

-อิตาลี สั่งปิดคลับและดิสโก้ รวมถึงบังคับประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กลางแจ้ง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 40 ปี

-สวีเดน นักวิจัยแนะนำเด็กสวมหน้ากากในโรงเรียน เนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อง่าย-ป่วยรุนแรง

-สเปน ขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ ปิดไนต์คลับ เพื่อควบคุมโควิด-19

-เลบานอน ประกาศล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์ หลังยอดป่วยโควิดเพิ่มสูง

-โบลิเวีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันตก คาดว่าสิ้นเดือนนี้ผู้ติดเชื้อน่าจะราว 130,000-150,000 ราย

-อังกฤษ เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงเป็นอาสาสมัครร่วมโครงการทดลองวัคซีนต้านโควิด

-ฝรั่งเศส ผู้ป่วยใหม่รายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกาศ "ปารีส-มาร์แซย์" พื้นที่เสี่ยงสูงจากโควิด-19

-เมียนมา มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 375 ราย โดยรายล่าสุดเป็นการได้รับเชื้อจากภายในประเทศ หลังเกือบ 1 เดือนก่อนหน้าพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 21,824,807 ราย อากาศรุนแรง 64,323 ราย รักษาหายแล้ว 14,558,328 ราย เสียชีวิต 773,032 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐฯ 5,566,632 ราย บราซิล 3,340,197 ราย อินเดีย 2,647,316 ราย รัสเซีย 922,853 ราย แอฟริกาใต้ 587,345



## ประเด็นข่าว

<p>ราย</p> <p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวในงาน BREC MEETING ร่วมตอกย้ำความสำคัญหลักประกันสุขภาพคนไทย ว่า กำลังดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกพร. ไม่ใช่เฉพาะพร.ที่ขึ้นสิทธิ์ สิ่งสำคัญคือ การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเรื่องอื่น เช่น เครือข่ายพร. มีความพร้อมแล้ว และเลขาธิการ สปสช.ได้รับเรื่องไปแล้ว</p> <p>-เพจ Drama-addict ซึ่งแอดมินเพจ คือ นพ.วิฑูรย์ ศิริประชัย อดีตแพทย์รพ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โพสต์ข้อความแสดงความไม่เห็นด้วย เพราะถ้าไม่ต้องการรักษาพร.ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยจะไปพร.ใหญ่กันหมดเพราะเชื่อว่าจะได้การรักษาดีกว่า ทำให้พร./รพท.งานหนักมากจนแพทย์ตรวจไม่ไหว รวมถึงกรณีคนไข้ตระเวนเปลี่ยนที่รักษาไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายกว่าจะรู้ว่า เป็นมะเร็งก็สายไปแล้ว ควรใช้ระบบเดิมที่รักษาพร.ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อกระจายคนไข้ตามศักยภาพพร. แต่ทำให้ขั้นตอนการย้ายสิทธิง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ สปสช.ให้ย้ายสิทธิผ่านแอปฯ ได้ ระบบนี้ที่มากับบัตรทองตั้งแต่แรกคิดมารอบคอบดีแล้ว ที่สำคัญคือการพัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำฐานข้อมูลเวชระเบียนคนไข้ให้เชื่อมต่อกันได้ในเครือข่ายพร.รัฐทั่วประเทศ จะทำให้คนไข้สะดวกขึ้น ไม่เกิดการกระจุกตัวในรพ.ใหญ่</p>
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ระบบสุขภาพกับการเมืองไทย" ว่า การดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องการเห็นคนไทยได้รับการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง ทั่วหน้า เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา ไม่แบ่งแยก ไม่มีข้อกีดกัน ได้มอบนโยบายให้ สปสช.ไปศึกษาเรื่องการยกระดับการบริการด้านสุขภาพ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ในรพ.ทุกแห่ง ขณะนี้มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเครือข่ายการเชื่อมโยงต่างๆ สิ่งที่ต้องพัฒนาให้รองรับคือระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลระหว่างกันได้</p>
<p><b>พัฒนาศักยภาพ 'ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน'</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน โดย สธ.ร่วมกับ ศธ. ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และจัดตั้งผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนจังหวัดละ 2 คน มีบทบาทในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตรวจตรา และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานกลับมายัง สธ. เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและปลอดภัยสูงสุด</p>
<p><b>ประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ "MCATT: New normal ERA" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ของทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เตรียมความพร้อมระบบบริการรองรับวิกฤตสุขภาพจิต และเตรียมความพร้อมเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 ภายใต้แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ และมีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุม online ทั่วประเทศ หรือช่องทาง Facebook Live : @MHSSO</p>
<p><b>รางวัลเลิศรัฐ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่การควบคุมโรคในชีวิตปกติวิถีใหม่ที่ยั่งยืน (THEME DDC 4.0) ใน 3 มิติ ได้แก่ 1.มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 2.มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 3.มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย</p>
<p><b>การทำงานให้ปลอดภัยในฤดูฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เนชั่นทีวี</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ในฤดูฝนต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ โดยเฉพาะแรงงาน อุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ อันตรายที่เกิดจากการลื่นไถล ทักษะวิสัยไม่ชัดเจน มีเศษฝุ่นละอองเข้าตาเมื่อลมแรง สิ่งของหล่นจากที่สูง ไฟชอร์ต และการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง วิธีป้องกันดังนี้ 1.อย่าเดินเร็วเกินไป ใส่รองเท้าที่พอสก๊ับเท้า 2.ตรวจเช็กสภาพสายไฟ 3.ถ้าทำงานนอกสถานที่ ให้ใช้เครื่องมือที่เปียกน้ำได้ และฉนวนป้องกันไฟฟ้าใช้การได้ 4.ตรวจสอบยานพาหนะที่ซื้ออยู่ในสภาพดี 5.หากทำงานในที่น้ำท่วมขัง ควรใส่รองเท้าบูทสูงถึงเข่า 6.พักผ่อนให้เพียงพอ การปฏิบัติงานในหน้าฝนควรระมัดระวังเมื่อใช้บันไดหรืออยู่บนนั่งร้าน ใช้เสื่อกันฝนที่มีทั้งเสื่อและกางเกง เพื่อป้องกัน cold stress ถ้าใช้แว่นตานิรภัยให้พ่นน้ำยากันฝ้า อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ออกแบบมาใช้นอกอาคาร และใช้เครื่องมือที่มีที่จับมันคง</p>
<p><b>เลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า น้ามนมแม่มีประโยชน์มาก ช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดี เจริญเติบโตสมวัย และที่สำคัญ ลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคท้องเสียติดเชื้อ ลดการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจส่วนกลาง ลดความรุนแรงจากอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง</p>

## ประเด็นข่าว

ที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV และช่วยสร้างสายใยรักที่ดีให้แก่ครอบครัว ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นให้อาหารเสริมตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ขวบหรือนานกว่านั้น

นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ มีคลินิกนมแม่ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับมารดาที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นำนมในช่วงแรกที่เรียกว่าโคลอสตรัม หรือน้ำนมเหลือง มีสารอาหารสำคัญครบถ้วนมากกว่า 200 ชนิด

### อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus, thaigov

-สธ. มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 แก่สถานประกอบการ 71 แห่ง โดยปีนี้เพิ่มรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับสุดยอดสถานประกอบการ Best of the Best 5 แห่ง รางวัล 3 ปีติดต่อกัน 11 แห่ง และรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 55 แห่งจาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ อย. ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบให้ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้ง 71 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ยึดหลักการในการผลิตที่รักษาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบการด้วยความใส่ใจผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมทำให้ประเทศมีความน่าเชื่อถือจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

### ข่าวปลอมตีหมาแพ่ดำสมมะนาวแก้ปวดไมเกรน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100,

-ตามที่มีข้อความแนะนำเรื่อง ตีหมาแพ่ดำสมมะนาว แก้ปวดไมเกรน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ แม้การตีหมาแพ่ 1 แก้วอาจช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ แต่การผสมมะนาวในปริมาณมากอาจจะกระตุ้นอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้

### แจ้งความคนกล่าวหาพ.ภูหลวง จ.เลย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง

-จากกรณี น.ส.ลัดดาภรณ์ จันทิมา ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เหตุการณ์รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุก่อนถึง รพ.ภูหลวง จ.เลย ประมาณ 200 เมตร คนขี่จักรยานยนต์สลบอยู่ข้างทาง แจ้งรพ.นาน 30 นาที ไม่มีรถพยาบาลมา สุดท้ายมีแต่พยาบาลและบุรุษพยาบาลพร้อมอุปกรณ์แพทย์ขี่จักรยานยนต์มาช่วยเหลือ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทำให้ รพ.ภูหลวงได้รับความเสียหาย

พญ.ประภาพร จันทน์นาม ผอ.รพ.ภูหลวง จ.เลย พร้อมด้วยนิติกร ผู้บริหารและพยาบาล รพ.ภูหลวง ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.คมเดช สุวรรณชาติ รอง.ผกก.(สอบสวน) นำหลักฐานเป็นคลิปไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กดังกล่าว มาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้บุคลากรและ รพ.เสียหาย ตำรวจได้รับไว้เป็นคดีและสอบปากคำพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของเฟซบุ๊กมารับทราบข้อกล่าวหา ครั้งแรกไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่สอง ถ้าไม่มาจะออกหมายจับ โดยผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านของ น.ส.ลัดดาภรณ์ พบว่าบ้านปิดทราบบจากเพื่อนบ้านว่าไปกทม. และได้ลบคลิปไปแล้ว

ด้าน พญ.ประภาพร เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากรพ.ได้รับแจ้งไม่ถึง 5 นาทีก็รีบออกไปที่เกิดเหตุทันที จนท.เห็นว่าอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ถ้านำรถพยาบาลออกไปจะเสียเวลา จึงนำรถจักรยานยนต์ไปเพื่อประเมินสถานการณ์ผู้บาดเจ็บ จากนั้นรถพยาบาลและรถกู้ภัยตามมาถึงในไม่กี่นาที ส่วนประเด็นที่ว่ารพ.ภูหลวงไม่มีรถพยาบาลนั้นก็ไม่เป็นความจริง เนื่องจากรพ.มีรถพยาบาลที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี ขณะนี้อยู่ระหว่างหาหรือเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แชร์และคอมเมนต์ทำให้เกิดความเสียหายต่อ รพ.

### ถูกมดตะนอยกัดจนช็อค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, sanook

-ที่วัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง มีพระสงฆ์อายุ 33 ปี โคนมดตะนอยกัดบริเวณนิ้วโป้งเท้าด้านซ้าย จากนั้นมีอาการขาที่ปาก ลามไปทั่วใบหน้า คันทั้งตัว คลื่นไส้ อาเจียน มือเท้าเย็น หายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ จึงตะโกนขอความช่วยเหลือ จากนั้นช็อกหมดสติ ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้ง 1669 นำส่งรพ.แสวงหา ทำการรักษาได้ทัน